

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /SNNPTNT-KL

Thanh Hóa, ngày tháng 9 năm 2024

V/v Cung cấp số liệu, tài liệu làm cơ sở triển khai điều tra rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Viện Điều tra quy hoạch rừng.

Căn cứ các Công văn: Số 2338/BNN-KL ngày 01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều tra hiện trạng rừng; số 3901/BNN-KL ngày 31/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức điều tra xác định hiện trạng rừng; số 6090/BNN-KL ngày 16/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai điều tra xác định hiện trạng rừng.

Thực hiện Văn bản số 965/KL-CĐS ngày 19/8/2024 của Cục Kiểm lâm về việc một số nội dung tại hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng.

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 13/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện điều tra rừng tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị triển khai thực hiện công tác điều tra rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để có căn cứ xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán theo tinh thần tiết kiệm nguồn kinh phí, trên cơ sở kế thừa các chương trình nhiệm vụ liên quan đến điều tra rừng đã thực hiện tại địa phương và số liệu điều tra, đánh giá và giám sát rừng của Viện Điều tra quy hoạch rừng theo nội dung của Văn bản số 965/KL-CĐS ngày 19/8/2024 của Cục Kiểm lâm: “Việc sử dụng số liệu điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia làm cơ sở để các địa phương tính toán số lượng ô đo đếm; theo đó, đối với những vị trí, trạng thái rừng đã được điều tra, đo đếm thì xem xét, kế thừa kết quả đã thực hiện nhằm tiết kiệm kinh phí điều tra rừng tại địa phương, tránh chồng chéo, lãng phí...”. Do vậy, đề nghị Viện Điều tra, Quy hoạch rừng: Cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu làm cơ sở triển khai điều tra rừng tại địa phương theo quy định; hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu cung cấp cho các địa phương; văn bản cung cấp số liệu gửi về các địa phương (trước ngày 30/8/2024), đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Kiểm lâm) để báo cáo, theo dõi”. Nhưng đến nay, tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được số liệu, tài liệu theo văn bản chỉ đạo của Cục Kiểm lâm.

Để có cơ sở xây dựng Đề cương và dự toán thực hiện công tác Điều tra rừng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Kiểm lâm; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa đề nghị Viện điều tra Quy hoạch rừng khẩn trương cung cấp các thông tin, số liệu nêu trên trước ngày 30/9/2024. Thông tin, số liệu, dữ liệu... dạng số đề nghị gửi về địa chỉ Email: cckl.th@gmail.com; đồng thời các tài liệu, số liệu, văn bản dạng in, đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Rất mong được sự quan tâm, cung cấp thông tin từ quý Viện./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (B/cáo);
- Cục Kiểm lâm (B/cáo);
- Giám đốc Sở (B/cáo);
- Lưu: VT, CCKL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Thuận